
 

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
   เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 

.................................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด ๒ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น 
มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

  บัดนี้ การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้าได้สิ้นสุดแล้ว สภาเทศบาลต าบลเวียงต้ามีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖4  ตามเอกสารที่
แนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
    
       
 
 
           (นายธวชัชัย  กันทะวงค)์ 
         รองประธานสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

                   ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 

ผู้มาประชุม 

 1. นายเฉลียว  ล าทา   ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายธวชัชัย กันทะวงค์  รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายประเทือง  ธิค า   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายเสถียร อินตาปุม  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายพรมมา สิงห์บุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นางภูษิดา แสนเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นางกนกวรรณ  ณ เชียงใหม่  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนพดล เมคแสน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นางพวม ใจยะสุดตา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายธีระทรัพย์  กองจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายสุจิต จินะอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นางสาวเอมอร  กองโกย  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายสง่า ศรีค าภา   สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1. นายอ าพูน ทิค า   นายกเทศมนตรี 
 2. นายสมฤทธิ์ ขันมณี   รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายฤกษ์ชัย ปินตายอด  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายนัทธพงศ์  แก้วนวรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นายอุลัย  ต้านิลิชัย   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6. นายอภินันท์  เหมยปัน   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 7. นายมงคล  จับแก้ว   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
 8. นายสานิตย ์  ยาโพธิ์   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
 9. นายประเสริฐ  วันดี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
 10. นายสมศักดิ์  เป็นอัน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
 11. นายนิคม  ขันมะณี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
 12. นางสาววาสนา  สารขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 13. นายธีระศักดิ์  ไชยมงคล  นักจัดการงานทั่วไป 
 14. นายธนากร  อินทุพงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
 15. นายมงคล  ยอดค า   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
 16. นายศิริชัย  นันทะแสง  นายช่างไฟฟ้า รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
 17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจปัญญา  นักศึกษาฝึกงาน 
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เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.00 น. ประธานสภาเทศบาลฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน        
เข้าห้องประชุม  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาเทศบาลฯ 
กล่าวเปิดการประชุม 

นายเฉลียว  ล าทา  -กล่าวทักทายสมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภาฯ  และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะด าเนินการประชุม 
    -ในการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้นัดหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
   มาประชุมมีระเบียบวาระในมือทุกๆ ท่าน  และขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 
   การประชุมสภาเทศบาลฯ และการประชุมสภาเทศบาลฯ วันนี้ มีสมาชิกสภาฯ 
   ลาการประชุมเนื่องจาก ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุ คือ นายสง่า ศรีค าภา จึงท าให้ 
   ที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1 เรื่องแจ้งจากประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
    ไม่มี 

   1.2 เรื่องแจ้งจากนายกเทศมนตรีต าบลเวียงต้า 

นายเฉลียว  ล าทา  -เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ต าบลเวียงต้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายอ าพูน ทิค า   -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผู้น าท้องที่ และผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรี  ประชุมทุกท่านวันนี้ กระผมมีเรื่องที่จะชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้ 
    1.2.1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
   ต าบลเวียงต้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) 
   พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
   ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
    กระผมนายอ าพูน ทิค า นายกเทศมนตรีต าบลเวียงต้า ได้แถลงนโยบายต่อ 
   ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ก าหนดกรอบ 
   แนวทางและนโยบายในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงต้าไว้ 7 ด้าน  ดังนี้ 
    1. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ า 
    2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    3. ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี 
    4. ด้านเศรษฐกิจ 
    5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    6. ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
    7. ด้านการเมืองการบริหาร 

/โดยได้น า... 
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   โดยได้น านโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า ทั้ง 7 ด้าน แปลงไปสู่การปฏิบัติ 
   ด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับเทศบาล 
   ต าบลเวียงต้า รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล 
   ต าบลเวียงต้า และครอบคลุมถึงภารกิจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
    บัดนี้ การด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรีของกระผมได้ครบวาระอีกหนึ่งปี 
   คือ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
   พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงขอรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
    เทศบาลต าบลเวียงต้าตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ 49,574,000 บาท ใช้งบประมาณ 
   ไปท้ังหมด 42,670,470.16 บาท แบ่งเป็น 
    1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการประจ า ได้แก่  เงินเดือนและ 
   ค่าตอบแทน ช าระหนี้ ส ารองจ่าย รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  ค่าเช่าบ้าน  ค่าตอบแทน 
   การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา  ค่าไปรษณีย์  ค่าบริการโทรศัพท์ ฯลฯ  
   ใช้งบประมาณไปท้ังหมด 19,766,897.45 บาท 
    2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  จ านวน ๘๕ 
   โครงการ/กิจกรรม ใช้งบประมาณไปท้ังหมด ๒๒,๙๐๓,๕๗๒.๗๑ บาท สามารถแบ่งแยก 
   การใช้งบประมาณตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ๗ ด้าน ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2564 จ านวน 9 โครงการ แบ่งเป็น 
    -โครงการที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณท้ังหมด 
   841,000 บาท 
    -โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการตามแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2564 จ านวน 15 โครงการ แบ่งเป็น 
    -โครงการที่ได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณท้ังหมด 
   711,000 บาท 
    -โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 12 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการตาม 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 19 โครงการ แบ่งเป็น 
    -โครงการทีไ่ด้ด าเนินงาน จ านวน 11 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งหมด 401,670 บาท 
    -โครงการที่ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 8 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4... 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โครงการ  
   ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ แบ่งเป็น 
    -โครงการที่ได้ด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณท้ังหมด  
   1,004,925 บาท 
    -โครงการที่ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน)  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   จ านวน 5 โครงการ ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   จ านวน 15 โครงการ แบ่งเป็น 
    -โครงการที่ได้ด าเนินงาน จ านวน 5 โครงการ ใช้งบประมาณท้ังหมด  
   14,561,979.50 บาท 
    -โครงการที่ไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 10 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  โครงการตามแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2564 จ านวน 16 โครงการ แบ่งเป็น 
    -โครงการที่ได้ด าเนินงาน จ านวน 9 โครงการ ใช้งบประมาณท้ังหมด  
   1,650,368.21 บาท 
    -โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 7 โครงการ 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 

 

    โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ.2561-2565) จ านวน 2 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
   จ านวน 2 โครงการ 
    (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 
    ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
   เทศบาลต าบลเวียงต้า ขอขอบคุณประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิก 
   สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการ 
   สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดี 
   ตลอดมา ส าหรับการพัฒนาในปีต่อๆ ไป กระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล 
   เวียงต้า จะมุ่งมั่นพัฒนาและบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของชาวต าบลเวียงต้าต่อไป 
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 นายเฉลียว  ล าทา  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความคิดเห็นอะไรเพ่ิมเติม ตามท่ีนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หากไม่มี ที่ประชุมก็คงรับทราบทั่วกันแล้วนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายเฉลียว  ล าทา  -1.2.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาฯ  (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายอ าพูน  ทิค า    -ตามท่ีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
นายกเทศมนตรี  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 
    1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลเวียงต้า มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) จ านวน 237 โครงกร น ามาปฏิบัติโดยบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 85 โครงการ 
   คิดเป็นร้อยละ 35.86 
    2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเวียงต้า 
   อยู่ในระดับที่พอใจ 
    3) ผลการประเมินจากการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งเทศบาลต าบล 
   เวียงต้า ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงต้าไว้ 7 ด้าน เป็นดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ได้คะแนนความพึงพอใจที่ 9.07 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้คะแนนความพึงพอใจที่ 8.94 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนความ 
   พึงพอใจที่ 9.36 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้คะแนนความ 
   พึงพอใจที่ 8.19 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ได้คะแนนความพึงพอใจที่ 4.44 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม ได้คะแนนความพึงพอใจที่ 6.64 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ได้คะแนนความพึงพอใจที่ 8.99 
    รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนความพึงพอใจที่ 7.95 
    4) การด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ 
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 7 ยุทธศาสตร์ 
   การพัฒนา มีดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า มีโครงการทั้งหมด 9 โครงการ 
     -ด าเนินการแล้ว 4 โครงการ 
     -โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีโครงการทั้งหมด 
   15 โครงการ 
     -ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ 
     -โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 12 โครงการ (มีโครงการที่ยังติดปัญหา 
   ในการด าเนินงาน ก าลังด าเนินการขออนุญาตในการใช้พ้ืนที่ 3 โครงการ และโครงการ 
   ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 2 โครงการ) 
     ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   มีโครงการทั้งหมด 19 โครงการ 
     -ด าเนินการแล้ว 11 โครงการ 
     -ไม่ได้ด าเนินการ 8 โครงการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   มีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ 
     -ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ 
     -ไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ 
     -ไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม มีโครงการทั้งหมด 15 โครงการ 
     -ด าเนินการแล้ว 5 โครงการ 
     -ไม่ได้ด าเนินการ 10 โครงการ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ มีโครงการทั้งหมด  
   16 โครงการ 
     -ด าเนินการแล้ว 9 โครงการ 
     -ไม่ได้ด าเนินการ 7 โครงการ 
    5) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงต้า 
   ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินงานโครงการไว้ ดังนี้ 
     1. ควรให้มีการส่งเสริมในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มาก 
   ยิ่งขึ้น เพราะพ้ืนที่ต าบลเวียงต้าถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ถือเป็นจุดเด่น ซึ่งในอนาคตจะเป็น 
   แหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา 
     2. การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสาน  
   ท าปุ๋ยจากธรรมชาติ 
     3. ส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนและชุมชน 
     4. เพ่ิมรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคของโครงการแต่ละโครงการ 
   เพ่ือน าไปปรับใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป 
     5. การด าเนินงานโครงการควรมีผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่งานก่อสร้าง 
   ร่วมวางแผนในการก่อสร้างด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือก่อน 
   การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวกับสิ่งก่อสร้าง ควรให้ช่างสอบถามจากเจ้าของ 
   พ้ืนที/่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดของพ้ืนที่ในการก่อสร้างด้วย 
    ส าหรับรายละเอียดในส่วนอ่ืน ทุกท่านสามารถดูได้จากเล่มรายงานผลการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ทุกท่านได้รับ 

/ในส่วนของ... 
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    ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลต าบลเวียงต้าได้ด าเนินการแล้ว 
   จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
    1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก จากอ่างแม่แหลงน้อย ถึง 
   สวนนายเรืองฤทธิ์ สุริยะแก้ว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 
    2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก จากห้วยขวาใต้ ถึงหนองตอ 
   แม่แป้น บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 และบ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 
   (รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน) 

นายเฉลียว  ล าทา  -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีความคิดเห็นอะไรจะเพ่ิมเติม  ตามรายงาน 
ประธานสภาฯ  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ที่ประชุมก็คงรับทราบทั่วกันนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   1.3 เรื่องแจ้งจากส่วนราชการอื่น/หนังสือราชการที่ส าคัญ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -เรื่องแจ้งจากส่วนราชการอ่ืน/หนังสือราชการที่ส าคัญ ในวันนี้ ก็มีข้อราชการและ 
เลขานุการสภาฯ  หนังสือราชการที่ส าคัญ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.3.1 การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
    -ตามท่ี สภาเทศบาลต าบลเวียงต้าเห็นชอบให้เทศบาลต าบลเวียงต้า เข้าร่วมสนอง 
   พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น  และทางเทศบาลฯ 
   ได้ด าเนินการส่งเอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริด าเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
    ในวันนี้ จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับมตปิระชาคมของหมู่บ้านน้ าดิบ 
   ว่ายินยอมให้ใช้พ้ืนที่บริเวณป่าชุมชน เป็นพ้ืนที่ด าเนินการโครงการดังกล่าวได้  
   รายละเอียดตามเอกสารบันทึกการประชุม ของบ้านน้ าดิบ หมู่ที่ 4 ที่แนบมาพร้อมนี้ 
   เพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -ข้อราชการและหนังสือราชการที่ส าคัญ เรื่องต่อไป คือ 
เลขานุการสภาฯ   1. เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ตามเอกสารที่แนบมีเรื่องแจ้งอยู่หลายเรื่อง 
   เรื่องท่ีส าคัญๆ ขอแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
   เช่น  เรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายป้ายแดงในสื่อสังคมออนไลน์ ย้ าป้ายแดงปลอม 
   ผิดกฎหมาย 
    กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตรวจสอบพบการประกาศขายป้ายแดง พร้อมสมุด 
   คู่มือประจ ารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษในสื่อสังคมออนไลน์ โดยด าเนินการตรวจสอบแล้ว 
 

/พบว่าเป็น... 
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   พบว่าเป็น "ป้ายแดงปลอม" ที่มไิด้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และป้ายแดงที่ถูกต้อง 
   อยู่ในความครอบครองของบริษัทผู้จ าหน่ายรถที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายป้ายแดง 
   จึงขอย้ าเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อป้ายแดงท่ีมีการประกาศขายดังกล่าว เนื่องจาก 
   การน าป้ายแดงปลอมไปติดที่รถจะมีความผิดตามกฎหมายอาญา เข้าข่ายความผิดฐาน 
   ใช้เอกสารทางราชการปลอม มีโทษถึงขั้นจ าคุก ตั้งแต่ ๖ เดือน - ๕ ปี ปรับตั้งแต่  
   ๑,000 - ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
    ส าหรับวิธีการสังเกตป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก อย่างถูกต้อง 
   ตามกฎหมายนั้น สามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา ต้องมีลายน้ าตรา 
   เครื่องหมายราชการ ขบ. (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
   ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไว้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
   รถส าหรับใช้ติดรถ เพื่อน ารถไปส่งให้ลูกค้าหรือน ารถไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยแต่ละบริษัท 
   ตัวแทนจ าหน่ายรถจะมีหมวดและหมายเลขป้ายแดงหมุนเวียนโดยต้องใช้คู่กับสมุดคู่มือ 
   ประจ ารถ และใบอนุญาตให้ใช้รถด้วย ไม่ใช่ป้ายทะเบียนส่วนบุคคลที่ผู้ใดจะน าไปจ าหน่าย 
   ต่อได้ 
    กรมการขนส่งทางบกมีระบบบริการใบอนุญาตเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)  
   ส าหรับผู้จ าหน่ายรถหรือตัวแทนจ าหน่ายในการรายงานข้อมูลการใช้และตรวจสอบ  
   เครื่องหมายป้ายแดงฯ โดยบันทึกข้อมูลการใช้เครื่องหมายฯ เมื่อส่งมอบรถให้กับผู้ซื้อ 
   ประกอบด้วย หมายเลขเครื่องหมายฯ ยี่ห้อรถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ 
   เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขสมุดประจ ารถ วันที่อยู่ในความครอบครองของผู้ซื้อรถ ข้อมูล 
   ผู้ซื้อและวันที่ต้องจดทะเบียนรถ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ด าเนินการปรับปรุงกระบวนงาน 
   ให้บริการแบบออนไลน์ (e-Service) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ครอบครอง 
   ป้ายแดง ผู้จ าหน่ายรถ หรือตัวแทนจ าหน่าย และผู้ซื้อรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน  
   การใช้ป้ายแดงปลอมได้ 
    ส าหรับการใช้รถป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยไม่น ารถไปจดทะเบียน และเสีย 
   ภาษีประจ าปีให้ถูกต้อง การกระท าดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
   ฐานใช้รถโดยไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๑0,000 บาท ซึ่งหากรถเกิดอุบัติเหตุ  
   หรือถูกโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตามตรวจสอบ จึงแนะน าให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบน ารถ 
   มาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ณ กรมการขนส่งทางบกหรือส านักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์ 
   จดทะเบียนรถโดยเร็ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 
    2. เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
    ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ 
   สานพันธุ์โอมิครอน พบว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดสายพันธุ์นี้มีการแพร่ระบาดค่อนข้างเร็ว 
   ติดเชื้อง่าย ดังนั้น ต้องมีการป้องกันตัวเองใช้ชีวิตวิถีใหม่ หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่ 
   ที่แออัดคนจ านวนมาก และต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครบ 2 เข็ม เพื่อป้องกันความรุนแรง 
    ในการนี้ จึงขอแจ้งค าสั่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่ 
   จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   ตามค าสั่งจังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 81)  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 
 

/ข้อ 1 ขอความร่วมมือ... 
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    ข้อ ๑ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดแพร่รวมถึงประชาชนทั่วไป 
   งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจ าเป็น  และ 
   หลีกเสี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดหรือเขตพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค 
    ข้อ ๒ ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ดังนี้ 
    (๑) แจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพ้ืนที่ต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่ 
   สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
    (๒) เมื่อเดินทางเข้าพ้ืนที่แล้ว ให้รายงานตัวต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม. 
   หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
    (๓) ลงทะเบียนผ่าน QR Code แพร่ชนะ 
    (๔) กักกันตนเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน หรือตามระยะเวลา 
   ที่พักอาศัยอยู่จริง หากบ้านหรือท่ีพักอาศัยไม่มีความเหมาะสมส าหรับกักกันตัว ให้เข้ารับ 
   การกักกันตัว โดยคุมไว้สังเกตในสถานที่กักกันตัวที่แต่ละพ้ืนที่ก าหนด ทั้งนี้ กรณีพักอาศัย 
   ในสถานประกอบการโรงแรม ให้ลงทะเบียนตามระบบของโรงแรม และถือปฏิบัติตาม 
   แนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด 
    (๕) กรณีแรงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ให้เข้ารับการกักกันตัว 
   โดยคุมไว้สังเกต ในสถานที่กักกันตัวที่นายจ้างก าหนด เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน โดยให้เป็นไป 
   ตามมาตรฐานการกักตัวที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
    (๖) หากมีความจ าเป็นที่จะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจหรือท าธุระส่วนตัว ให้ขออนุญาต 
   ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ก่อนทุกครั้ง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 
   ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยเคร่งครัด 
    (๗) ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาแล้ว 
   ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการ 
   รักษาสิ้นสุด ไม่ต้องกักกันตัว ๑๔ วัน โดยให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือใบรับรอง 
   แพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือน ต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
   ผู้น าชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติตามมาตรการ 
   D-M-H-T-T-A โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่าน OR Code แพร่ชนะด้วย 
    กรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือได้รับวัคซีนโควิด -19 ไม่ครบตามเกณฑ์ 
   ทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด สามารถแสดงผลการตรวจหาเชื้อแบบ ATK/RT-PCR  
   ซึ่งสถานพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นผู้รับรองให้ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยให้แสดง 
   เอกสารหลักฐานต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  
   และไม่ต้องกักกันตัว ๑๔ วัน แต่ให้ปฏิบัติดามมาตรการ D-M H-T-T-A โดยเคร่งครัด  
   พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่าน QR Code แพร่ชนะด้วย 
   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 
    -ขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายเฉลียว  ล าทา  -ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประธานสภาฯ  ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ด้วยว่ามีข้อความตอนใด 
   ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ประการใด รายละเอียดรายงานการประชุมฯ  
   ตามเอกสารที่แนบครับ 

มติที่ประชุม   -ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
   สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นเอกฉันท ์
   ด้วยจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา 

   ๓.๑ การพิจารณา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล) 

นายเฉลียว  ล าทา  - ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง การพิจารณา ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
   เทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -ตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงต้า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัต ิเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ของเทศบาลต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ และประกาศใช้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงต้า  
   มีความประสงค์จัดซื้อเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จ านวน ๒ หลัง ตามท่ีได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเต็นท์ ตั้งไว้จ านวน ๓๓,000 บาท 
   หน้า ๑๐๘ พบว่างบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
   ดังนั้น งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จึงขออนุมัติโอนเงินเพิ่มเพ่ือด าเนินการ 
   ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖3  
   หมวด ๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
   งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
 
 

/โอนเพิ่ม... 
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   โอนเพิ่ม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ 
   ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
   ตั้งงบประมาณไว้  จ านวน     ๓๓,๐๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน    ๓๓,๐๐๐.- บาท 
   โอนเพิ่ม  จ านวน      ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน   ๔๓.๐๐๐.- บาท 
   โอนลด งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (ปรากฏในแผนงานการรักษา 
   ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน) 
   ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน     ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน   ๑๐๒,๐๐๐.- บาท 
   โอนลด จ านวน        ๑๐,๐๐๐.- บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน     ๙๒,๐๐๐.- บาท 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 

นายเฉลียว  ล าทา  -มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครั้งนี้ว่า 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของงานป้องกัน 
   และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 
   (ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลาประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง  
   งดออกเสียง 1 เสียง 

   ๓.2 การพิจารณา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ 
ของกองคลัง 

นายเฉลียว  ล าทา  - ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง การพิจารณา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ ของกองคลัง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ของกองคลัง มีหลักการ 
เลขานุการสภาฯ  และเหตุผล ดังนี้ 
    หลักการ 
    ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า ได้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ และประกาศใช้ ณ วันที่  
   27 กันยายน พ.ศ. 2564 แล้วนั้น 
    เหตุผล 
    กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงต้า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 
   ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 

/พ.ศ. 2565... 
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   พ.ศ. 2565 หน้า 101 แต่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ส านักงบประมาณ ได้มีหนังสือ 
   ส านักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง บัญชีราคา 
   มาตรฐานครุภัณฑ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณดังกล่าว 
    ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
   กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงต้า ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
   ตามรายการดังนี้ 
   ข้อความเดิม 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
   จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563 
   งบประมาณ 23,600 บาท 
   ข้อความใหม่ 
    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
   จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
   งบประมาณ 23,600 บาท 
   จึงเรียนมาขอให้สภาเทศบาลต าบลเวียงต้าเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 

นายเฉลียว  ล าทา  -มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครั้งนี้ว่า 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ของกองคลัง ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 
   (ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลาประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ของกองคลัง  
   ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

นายเฉลียว  ล าทา  -ระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ วันนี้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภาฯ  มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่ครับ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  4.1 การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจ าปี 2565  
เลขานุการสภาฯ   ด้วย จังหวัดแพร่ มอบให้อ าเภอลองโดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอลอง  
   ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
   สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม 
   พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชนทุกคนในจังหวัดแพร่ 
   ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมน าชีวิต สามารถน าหลักพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   โดยบูรณาการร่วมกับคณะสงฆ์ระดับอ าเภอ คณะสงฆ์ระดับต าบล ส่วนราชการ องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบล และหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ 
   (เดือนละ ๑ ครั้ง) 
    และในพ้ืนที่ต าบลเวียงต้า ได้ก าหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  
   ณ วัดหัวฝาย หมู่ที่ 7 ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
    ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 
   ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดหัวฝาย หมู่ที่ 7 ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 ที่แนบในระเบียบวาระการประชุมค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  4.2 การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี  
เลขานุการสภาฯ  (พอ.สว.) 
    ด้วยเทศบาลต าบลเวียงต้า ได้รับการประสานงานจากอ าเภอลอง โดยส านักงาน 
   สาธารณสุขอ าเภอลอง ว่าจังหวัดแพร่ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ 
   พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพ่ือออกหน่วยตรวจ และรักษา สุขภาพให้แก่ 
   ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเวียงต้า ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ณ วัดต้าแป้น หมู่ที่ 10  
   ต าบลเวียงต้า อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มาเป็นประธาน 
    และในวันที่ 4 มกราคม 2565 ทางอ าเภอลอง โดยนายอ าเภอลองจะได้ออกมา 
   ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม ทางเทศบาลฯ จึงขอเชิญทุกท่าน 
   ร่วมกันพัฒนา และท าความสะอาดพ้ืนที่วัดต้าแป้น และขอความร่วมมือท่านผู้น าท้องที่ 
   หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 10 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่ม อสม. มาช่วยกันท า 
   ความสะอาด และจัดเตรียมพ้ืนที่ด้วยค่ะ 
    ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา 
   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  
   รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบโอกาสต่อไปค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/นางสาวเอมอร... 
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นางสาวเอมอร  กองโกย  -การด าเนินการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ของเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงต้า  
เลขานุการสภาฯ  กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงต้า มีเรื่องแจ้งให้ทราบและขอความเป็นของที่ประชุมสภา 
   เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
    1. ขอแจ้งรายชื่อผู้ค้างช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย แต่ละหมู่บ้าน 
   ประจ าปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564) รายละเอียด 
   และรายชื่อ ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆท่าน ในการนี้ กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงต้า 
   จึงขอแจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ 
   บุคคลที่มีรายชื่อนั้น เข้ามาติดต่อเทศบาลฯ เพ่ือด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมเก็บ และ 
   ขนมูลฝอย ต่อไป 
    -มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นในเรื่องนี้ อย่างไร เชิญค่ะ 

นายอ าพูน  ทิค า   -เรื่อง การเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ของเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงต้า  
นายกเทศมนตรี  ขอความอนุเคราะห์ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล ช่วยกันส ารวจ 
   ตรวจสอบรายชื่อ แล้วมาแจ้งให้ทางเทศบาลด้วยครับ 

นายสานิตย์  ยาโพธิ์  -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับในเรื่องนี้ ผมได้เคยประชาสัมพันธ์ประกาศ 
   เสียงตามสายของหมู่บ้านไปแล้ว จากท่ีได้ตรวจสอบดูรายชื่อแล้ว ก็เป็นบุคคลที่ได้เคยแจ้ง 
   ไปแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวก็ไม่ด าเนินการและไม่ไปช าระค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด โดยบุคคล 
   ดังกล่าวอ้างว่า ไม่ได้น าขยะมาทิ้งให้เทศบาลจัดเก็บ และได้ท าการก าจัดขยะเอง จึงไม่ขอที ่
   จะช าระค่าธรรมเนียมขยะให้เทศบาลฯ จากกรณีเช่นนี้ ทางเทศบาลจะมีวิธีการใด 
   ด าเนินการได้บ้าง 

นายมงคล  จับแก้ว  -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีนี้จากตรวจสอบรายชื่อหมู่ที่ 1 แล้ว อยาก 
   สอบถามว่า กรณีท่ีมีชื่ออยู่ในบ้านที่ไม่ได้อาศัยอยู่จริง แต่มาอยู่อีกหลัง เช่นนี้บ้านที่ชื่ออยู่ 
   แต่ไม่มีคนอาศัยเลย จะต้องมาช าระค่าธรรมเนียมขยะด้วยหรือไม่ 

นายสมศักดิ์  เป็นอัน  -เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีเช่นนี้ ผมขอเสนอว่า ขอให้ทางเทศบาลฯ 
   ได้น าเรื่องนี้เข้าไปแจ้งต่อที่ประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านทุกหมู่ด้วยครับ เพ่ือให้ชาวบ้าน 
   ได้ซักถาม และให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ตอบค าถามให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปครับ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  -กรณีของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 อยากเสนอให้ทางหมู่บ้านลองใช้ประชาคมหมู่บ้าน  
เลขานุการสภาฯ  โดยถ้าหากบุคคลใดไม่ด าเนินการตามที่กล่าวมา ทางหมู่บ้านจะไม่พิจารณาความช่วยเหลือ 
   ไม่ว่ากรณีใดๆ 
    -กรณีของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ขอเรียนว่า ขอให้ดูข้อเท็จจริงว่าบ้านที่ไม่มี 
   การอยู่อาศัยจริง หรือเจ้าของบ้านหลังนั้นเสียชีวิตไปแล้ว แต่ขอให้มาแจ้งให้ทางกองคลัง 
   รับทราบด้วย เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 
 

/-กรณีของผู้ใหญ่บ้าน... 
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    -กรณีของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เทศบาลฯ ยินดีที่จะเข้าร่วมการประชุมของหมู่บ้าน 
   เพียงแต่ขอให้ทางหมู่บ้านแจ้งมาท่ีทางเทศบาลฯ ด้วยค่ะ 
    -ฉะนั้น ขอความร่วมมือท่านผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ช่วยกัน 
   ตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งเหตุผลให้ทางเทศบาลด้วยค่ะ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นางสาวเอมอร  กองโกย  2. กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงต้า ขอความเห็นชอบให้กองคลัง ด าเนินการจัดเก็บ   
เลขานุการสภาฯ  ค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบล 
   เวียงต้า 
    งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้ท าการส ารวจปริมาณขยะของแต่ละหน่วยงาน 
   ราชการ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงต้า มีจ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.สต.เวียงต้า ,   
   รพ.สต.บ้านเหล่า , หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ พ.ร.10 , วัดบา้นแป้น , วัดบ้านเหล่า , 
   วัดบ้านม่อน , วัดบ้านหัวฝาย , วัดบ้านเวียง , วัดบ้านแหลง , วัดบ้านผาลาย , โรงเรียน 
   บ้านแหลง , โรงเรียนบ้านเหลา่ , โรงเรียนบ้านแป้น , สหกรณ์การเกษตรลอง สาขาเวียงต้า 
   และสถานีต ารวจภูธรเวียงต้า ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับปริมาณขยะของแต่ละหน่วยงาน 
   เริ่มที่ 15 บาท/เดือน หรือ 180 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะของแต่ละหน่วยงาน 
   รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกๆ ท่าน 
    จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เพ่ือ 
   ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากหน่วยงานราชการในเขต 
   พ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงต้า ต่อไป 

นายเฉลียว  ล าทา  -ส าหรับในเรื่องการขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ เพ่ือด าเนินการจัดเก็บ 
ประธานสภาฯ  ค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
   เวียงต้า มีผู้ใดจะเสนอความเห็นหรือไม่ ครับ 

นายธวัชชัย  กันทะวงค์  -ผมเห็นด้วยกับการค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากหน่วยงาน 
รองประธานสภาฯ ราชการในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงต้า เพราะแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณที่จะจ่าย 
   เป็นค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว กรณีวัดก็เช่นเดียวกันวัดมีคณะกรรมการวัดเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย 
   ของวัดอยู่แล้ว ก็น่าจะสามารถจ่ายธรรมเนียมส่วนนี้ได้ครับ 

นายเฉลียว  ล าทา  -มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครั้งนี้ว่า 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบให้กองคลัง ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   จากหน่วยงานราชการ ทั้ง 15 หน่วยงาน ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ 
   (ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลาประชุม 1 คน) 

มติที่ประชุม  -เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ให้กองคลัง ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล 
   หรือมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ ทั้ง 15 หน่วยงาน 
   ด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

/นายเฉลียว... 
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นายเฉลียว  ล าทา  -ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้าในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประธานสภาฯ  ดังเจตนารมณ์ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน รวมทั้ง 
   ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
    -และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
   ประจ าปี พ.ศ. 2564  ณ บัดนี้ 

ปิดประชุม  เวลา 12.15 น. 
 
          ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางสาวเอมอร  กองโกย) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 

 
 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
     เมื่อวันที่   30   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 

      (นายเสถียร  อินตาปุม) 
 

     (ลงชื่อ)    กรรมการ 

      (นายสุจิต  จินะอินทร์) 
 

     (ลงชื่อ)    กรรมการ/เลขานุการ 

            (นางกนกวรรณ  ณ เชียงใหม่) 

 

 

   สภาเทศบาลต าบลเวียงต้าได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
    เมือ่วันที่   3   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

 
     

(นายธวัชชัย  กันทะวงค์) 
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงต้า 


